

Số: /BC-UBND

Thị trấn Tiên Điền, ngày tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng Thị trấn Tiên Điền đạt chuẩn Đô thị văn minh

I. Đặc điểm tình hình chung

Thị trấn Tiên Điền là đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sáp nhập năm 2020 có tổng diện tích đất tự nhiên 5,05km², có 1.699 hộ với 6.363 khẩu; có 16 chi bộ, 10 tổ dân phố. Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cũng như công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nên những năm qua, kinh tế của thị trấn Tiên Điền tiếp tục phát triển, giữ được mức tăng trưởng khá, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo, phong trào xây dựng Đô thị văn minh tiếp tục giữ vững và đạt được nhiều kết quả quan trọng, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

II. Căn cứ triển khai thực hiện

Căn cứ Quyết định 04/2022-QĐ/TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận thị trấn, thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh.

Căn cứ Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 10/08/2023 về việc triển khai xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 04/2022-QĐ/TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh.

III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 20/03/2020 Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng “Thị trấn Tiên Điền đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2020-2023. Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiện toàn Đoàn, Tổ công tác phụ trách địa bàn các Tổ dân phố. Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thị trấn, các công chức liên quan đã tổ chức làm việc với các đơn vị Tổ dân phố để kịp thời chỉ đạo thực hiện xây dựng Tổ dân phố văn minh theo khung kế hoạch từ đầu năm.

Ban chỉ đạo xây dựng Đô thị văn minh đã ban hành Kế hoạch số 293/KH – UBND ngày 29/03/2024 về việc Tổ chức cuộc thi Cùm dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp” năm 2024; Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 20/05/2024 về việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, xử lý chất thải thực phẩm trên địa bàn Thị trấn Tiên Điền; Công văn số 559/ UBND – ĐTVM ngày 11/06/2024 về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn; Công văn số 05-

CV/BCĐ ngày 25/06/2024 về việc phát động tháng cao điểm xây dựng thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh; Hàng tháng tổ chức giao ban công tác xây dựng Đô thị văn minh, chỉ đạo xây dựng lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh trình các phòng ban chuyên môn thẩm định; Chỉ đạo các Tổ công tác phối hợp Tổ dân phố tiến hành điều tra, rà soát để đánh giá thực trạng các nội dung tiêu chí xây dựng Đô thị văn minh để tập trung thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền:

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng phú, kịp thời đăng tải các tin bài trên trang thông tin điện tử, hệ thống Zalo và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh trong xây dựng Đô thị văn minh, tổ dân phố văn minh.

Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, trong các tuyên truyền vận động. Công tác xây dựng Đô thị văn minh, Tổ dân phố văn minh được quan tâm, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang vườn hộ; thực hiện phân loại và xử lý rác thải thực phẩm tại nguồn; xây rãnh thoát nước; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; Thực hiện các tiêu chí như vệ sinh môi trường hàng tuần, chỉnh trang; cải tạo vườn hộ và xây dựng tuyến phố, ngõ phố văn minh. tuyên truyền vận động người dân thực hiện cấp phép nhà ở trước khi xây dựng trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn về các tiêu chí xây dựng Đô thị văn minh đến tận người dân. Đặc biệt là Bộ quy tắc ứng xử văn minh của người dân trên địa bàn Nghi Xuân.

3. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí:

Đến nay thị trấn Tiên Điền đánh giá đạt 9/9 tiêu chí, 52/52 tiểu tiêu chí, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

3.1. Tiêu chí số 1: Quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị của thị trấn được thực hiện theo quy hoạch phân khu được phê duyệt tại số 856/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận (nay là Thị trấn Tiên Điền), tỉ lệ 1/2.000. Các công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Trụ sở làm việc, các nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây mới đảm bảo theo quy định; đến nay số hộ có nhà xây kiên cố phù hợp với kiến trúc chung đô thị đạt 100%, không có nhà tạm, nhà dột nát.

3.2. Tiêu chí số 2: Về giao thông đô thị

Đến nay 100% các tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn được rải nhựa (đã tiến hành nâng cấp, phục hồi 72 tuyến thảm nhựa với chiều dài 12,874km; 05 tuyến Bê tông xi măng với chiều dài 1,25km); các tuyến đường chính có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng; 100% các tuyến đường giao thông trên toàn thị trấn được bê tông hóa, có đèn chiếu sáng theo quy hoạch. (Điện chiếu sáng trên địa bàn có 32/32 tuyến chính được chiếu sáng 100%; 102/102 tuyến đường ngõ phố ngách hẻm được chiếu sáng đạt 100%). Hành lang an toàn giao thông đảm bảo

mỹ quan đô thị, không có hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, vi phạm trật tự an toàn giao thông; Thường xuyên phát quang tuyến hành lang an toàn lưới điện; bố gọn, nâng cấp hệ thống dây tải điện, đến nay hệ thống điện đảm bảo quy chuẩn và an toàn theo quy định, đảm bảo an toàn sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân,

3.3. Tiêu chí số 3: Về môi trường và an toàn thực phẩm đô thị

Đến nay các tuyến đường chính, khu vui chơi, các điểm nhà văn hóa được trồng hoa, cây xanh bóng mát; các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, các chất thải, nước thải, rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định. Số hộ sử dụng nước sạch đạt 100%; số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch đạt 100%; 100% các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; chưa có tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Thị trấn duy trì đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.4. Tiêu chí số 4: Về an ninh, trật tự đô thị:

Những năm qua thị trấn luôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đã đầu tư 24 mắt camera với tổng số tiền 338.410.000đ để lắp đặt được trên các tuyến đường trọng yếu và khu vực công cộng. Mô hình camera đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi được camera ghi lại giúp cho công an và cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý và giải quyết vụ việc. Ngoài ra các mô hình Zalo kết nối bình yên; mô hình khu dân cư an toàn về Phòng cháy chữa cháy; mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động và đạt hiệu quả.

3.5. Tiêu chí số 5: Về thông tin truyền thông đô thị.

Thị trấn Tiên Điền có hệ thống truyền thanh thông minh được đầu tư mới năm 2024, Hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn các tổ dân phố, cụm dân cư đảm bảo; 100% cán bộ, công chức UBND đã cài đặt ứng dụng chữ ký số trên phần mềm Misa eSign để phục vụ trong việc giải quyết nhu cầu công việc cũng như tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng; 100% tổ dân phố được kết nối mạng wifi phục vụ cho nhân dân truy cập thông tin; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính có kết nối internet băng rộng; công nghệ thông tin được sử dụng trong hoạt động quản lý điều hành như ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, phần mềm dùng chung và ứng dụng chữ ký số, phòng họp trực tuyến, 100% hộ gia đình trên địa bàn thị trấn có kết nối Internet băng rộng cố định hoặc di động; tỷ lệ người dân theo độ tuổi lao động có sử dụng điện thoại di động thông minh đạt 100%.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách hành chính, tuyên truyền và tương tác với người dân, UBND thị trấn Tiên Điền đã thiết lập tài khoản Zalo Official Account (OA): UBND thị trấn Tiên Điền. Hiện tại tài khoản đang được Cục thông tin cơ sở thẩm định, phê duyệt để đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

3.6. Tiêu chí số 6: Về việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị,

Tổng dân số trong độ tuổi lao động: 3.248 người; Tổng số lực lượng lao động: 2.579 người; Tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm: 2.576 người; Tỷ

lệ lao động có việc làm: 99,88%; Tổng số lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ: 1.514 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ: 58,7 %. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 52,46 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của toàn huyện; Kết quả điều tra hộ nghèo năm 2024: 25 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 11/1.685 hộ =0,65% thấp hơn mức bình quân chung của huyện.

3.7. Tiêu chí số 7: Về văn hóa, thể thao đô thị

Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ thị trấn Tiên Điền ngay sau khi thực hiện sáp nhập đã tiến hành đầu tư nâng cấp sửa chữa. Trung tâm văn hóa thị trấn đạt chuẩn theo Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa, thể thao thị trấn; Có công viên mini bố trí điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi ở trước khuôn viên nhà văn hoá thị trấn với diện tích 1000 m² được bố trí một số thiết bị như: cầu trượt, xích đu, sân bóng hơi, thú nhún, bập bênh. Tại điểm công viên mini có đầy đủ hệ thống cây xanh, bóng mát, không gian và mặt bằng thoáng mát, vệ sinh môi trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu vui chơi, tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Có trên 90% hộ gia đình chấp hành nghiêm túc các quy định nếp sống văn minh, trong việc cưới việc tang và lễ hội và quy ước, hương ước Tổ dân phố; 100% hộ dân được tiếp cận phổ biến thông tin tuyên truyền. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95% . 100% tổ dân phố có quy ước, hương ước được cấp có thẩm quyền công nhận. 10/10 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hoá. Gắn biển tên đường và số nhà đầy đủ. Không có hiện tượng viết vẽ, quảng cáo, rao vặt, vv trên các tuyến đường và khu vực công cộng.

Các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ dân vũ, thể thao... từ thị trấn đến tổ dân phố hoạt động thường xuyên; Phòng thư viện đọc sách, báo có diện tích 70m², Có hệ thống máy tính kết nối internet, Có 03 kệ sách, có 02 bộ bàn, 12 ghế, có đèn, 02 quạt tường, 01quạt cây, và một số dụng cụ khác. Tủ sách pháp luật luôn được bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền phục vụ Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân.

3.8. Tiêu chí số 8: Về y tế, giáo dục đô thị;

Thị trấn đạt tiêu chuẩn Quốc gia về Y tế; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90, 1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) 0,64%; Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở những năm qua được tập trung nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học; 3/4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (trường THCS Nguyễn Trãi và TH Thị trấn Tiên Điền đạt chuẩn QG mức độ 2, trường THCS Tiên Yên đạt chuẩn QG mức độ 1). Công tác xóa mù chữ và phổ cập đối với giáo dục mầm non dưới 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt 100%; 100% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc trung cấp). Tỷ lệ học sinh đổ vào các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt 94,7% trở lên.

3.9. Tiêu chí số 9: Về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị

Thị trấn có 17/17 cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định, công tác bố trí, sắp xếp đúng về số lượng, phù hợp về chuyên môn nghiệp vụ. Đảng bộ thị trấn hai năm liền 2022, 2023 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội của thị trấn hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác cải cách hành chính được Chính quyền đặc biệt chú trọng, các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được đơn giản hóa, thuận tiện, tiến bộ, các dịch vụ công trực.

(Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo Quyết định 04/2022/QĐ- TTg có phụ biểu chi tiết kèm theo)

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng Đô thị văn minh

Tổng kinh phí huy động đầu tư xây dựng Đô thị văn minh với số tiền **43.566.603.764** đồng. Trong đó:

- Ngân sách Huyện hỗ trợ: 18.201.005.000 đồng.
- Ngân sách địa phương: 19.653.248.288 đồng.
- Nguồn nhân dân đóng góp: 5.712.350.476 đồng.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC.

Nguồn lực địa phương gặp khó khăn trong đầu tư một số công trình để nâng cao chất lượng các tiêu chí như: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng, cơ sở vật chất các trường học đáp ứng tiêu chí của Bộ giáo dục đào tạo; nâng cấp phục hồi mặt đường thảm nhựa.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Xác định xây dựng Đô thị văn minh là việc làm xuyên suốt, có điểm đầu mà không có điểm kết thúc. Do đó trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung các nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng “đô thị văn minh” cũng như huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

2. Huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp các cấp thu hút mời gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn. Tập trung huy động mọi nguồn lực, chủ động nguồn thu tại địa phương, nguồn hỗ trợ cấp trên để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội. Tập trung quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và công trình thuộc chương trình mục tiêu hàng năm, trước mắt tập trung mọi nguồn lực để khởi công xây dựng Trường Mầm non để đưa học sinh về học một điểm trường và xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2024 - 2025; khởi công xây dựng nhà làm việc của công an.

3. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng 2 nhà văn hóa Tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập Tổ dân phố và hoàn thành 10km phục hồi mặt đường thảm nhựa để đạt tỷ lệ 100% các tuyến phố được thảm nhựa.

4. Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học đáp ứng công tác dạy và học để đảm bảo giữ vững 100% trường đạt chuẩn quốc gia.

5. Phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách Tiêu chí thường xuyên bám sát Khung kế hoạch, định kỳ hàng tháng, hàng quý, sơ kết, tổng kết có đánh giá mức độ thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn Đô thị văn minh theo Quyết định 04-QĐ/TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản về quản lý trật tự đô thị.

Nơi nhận:

- UBND Huyện Nghi Xuân;
- Phòng Văn hóa – thông tin huyện;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể thị trấn;
- Tổ công tác cấp huyện phụ trách địa bàn;
- BCD, BQL Xây dựng ĐTVM thị trấn;
- 10 Tổ dân phố;
- Lưu: VT, ĐTVM./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Thuận